

Số: 81 /KH-STNMT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024;

Căn cứ công văn số 5305/STNMT-KHTC ngày 24/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024;

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.

b) Làm cơ sở để các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở được phân công cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đúng thời gian quy định.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Cụ thể tại Phụ lục kèm theo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và dự toán chi tiết nội dung tuyên truyền gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quy định.

b) Phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các nội dung của kế hoạch.

c) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sau khi hoàn thành để làm cơ sở tổ chức nghiệm thu.

2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

a) Góp ý Kế hoạch và dự toán chi tiết do các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở được giao chủ trì xây dựng nhằm góp phần đạt mục tiêu và yêu cầu; cung cấp các thông tin, nội dung thực hiện để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

b) Phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các nội dung của kế hoạch.

c) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (khối lượng) sau khi hoàn thành để làm cơ sở tổ chức nghiệm thu.

3. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Căn cứ Kế hoạch và dự toán chi tiết do các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở được giao chủ trì xây dựng, Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch và dự toán chi tiết theo phân cấp quy định.

b) Chủ trì tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện Kế hoạch và thực hiện thanh quyết toán theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh kịp thời./.

(Kèm theo Phụ lục)

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c);
- Các phòng chuyên môn (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc sở (thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC (2).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Quốc Đăng

PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1596/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2024
CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN MỘT CÁCH HIỆU QUẢ VÀ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 81 /KH-STNMT ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Hình thức thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Tổ chức truyền thông hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024	Phòng Quản lý môi trường	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tuyên truyền hoạt động hưởng ứng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên hệ thống Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.	Tháng 3/2024
2	Công bố, công khai thông tin về bảo vệ môi trường theo quy định	Phòng Quản lý môi trường	Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh	Đăng tải quy định về việc công khai thông tin về môi trường, các banner tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và trên hệ thống Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành	Năm 2024
3	Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024	Phòng Quản lý môi trường	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	Tuyên truyền hoạt động hưởng ứng, truyền thông Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024 trên báo, trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, trên hệ thống Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành.	Tháng 5/2024

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Hình thức thực hiện	Thời gian thực hiện
4	Tổ chức hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024	Phòng Quản lý môi trường	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, trên hệ thống Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành. - Tuyên truyền qua videoclip, poster, băng rôn, áp phích... 	Tháng 6/2024
5	Tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024”	Phòng Quản lý môi trường	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	Tổ chức sự kiện Ngày hội 4R (Reduce-Reuse Recycle-Recover) nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024 và phối hợp triển khai các hoạt động phân loại rác tại nguồn	Tháng 9/2024
6	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu	Phòng Quản lý môi trường	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. - Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin về Hội nghị. 	Năm 2024
7	Truyền thông nâng cao Chỉ số	Phòng Quản lý	Các Sở, ban, ngành có liên	- Truyền thông nâng cao Chỉ số	Năm 2024

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Hình thức thực hiện	Thời gian thực hiện
	Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)	môi trường	quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn	Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên tạp chí, trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, trên hệ thống Panoled ngoài trời do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành. - Tổ chức Hội nghị giới thiệu chỉ số quản trị môi trường trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). - Tuyên truyền qua videoclip, poster, băng rôn, áp phích...	
8	Truyền thông nâng cao Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI)	Phòng Quản lý môi trường	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	- Truyền thông Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, trên hệ thống Panoled ngoài trời do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành. - Tổ chức Hội nghị giới thiệu Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) và phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin về Hội nghị.	Quý III/2024
9	Tuyên truyền, phổ biến Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI)	Phòng Quản lý môi trường	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn	- Truyền thông Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) trên các phương tiện	Quý III/2024

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Hình thức thực hiện	Thời gian thực hiện
			thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	truyền thông của các đơn vị, trên hệ thống Panoled ngoài trời do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành. - Tổ chức Hội nghị giới thiệu Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) và phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin về Hội nghị.	
10	Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024	Phòng Quản lý biển đảo và Tài nguyên nước, khoáng sản	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng, phát động các phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường; ra quân làm sạch bờ biển. - Tuyên truyền hoạt động hưởng ứng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên hệ thống Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. - Tuyên truyền qua videoclip, poster, banner, áp phích...	Tháng 6/2024
11	Tuyên truyền phổ biến Luật Tài nguyên nước số 25/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023	Phòng Quản lý biển đảo và Tài nguyên nước, khoáng sản	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa	Tổ chức Tập huấn tuyên truyền phổ biến Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023	Năm 2024

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Hình thức thực hiện	Thời gian thực hiện
			bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan.		
12	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản	Phòng Quản lý biển đảo và Tài nguyên nước, khoáng sản	Các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.	- Tổ chức Tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản. - Tuyên truyền qua videoclip, poster, banner, áp phích...	Năm 2024
13	Truyền thông nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai	Phòng Quản lý đất đai	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan.	- Truyền thông nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai trên báo, trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, trên hệ thống Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành. - Tổ chức Hội nghị Truyền thông nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024. - Tuyên truyền qua videoclip, poster, băng rôn, áp phích...	Năm 2024
14	Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh	Phòng Quản lý đất đai	Các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn	Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024	Năm 2024
15	Truyền thông hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Văn phòng sở	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan	- Truyền thông hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên các phương tiện truyền thông của các đơn	Năm 2024

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Hình thức thực hiện	Thời gian thực hiện
				vị, trên hệ thống Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành. - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Tuyên truyền qua videoclip, poster, băng rôn, áp phích...	
16	Tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 trên báo, đài	Phòng Kế hoạch – Tài chính	Các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn	- Truyền thông công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 trên báo, tạp chí, Đài truyền hình và trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị. - Tuyên truyền qua bài đăng, videoclip,...	Năm 2024